



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กจ.(กจ.วน.) โทร. ๐-๒๒๔๓-๐๘๔๓,๐-๒๒๔๑-๙๐๑๑ ภายใน ๑๒๐๖

ที่ มท ๐๘๐๒.๕/๑ ๑๕

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕

เรื่อง ผลการตัดสินใจการประกวดคำขวัญเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต ประจำปี ๒๕๕๕  
เรียน ร.อ.สธ., ผชช., ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สธ. และ ทจจ.ทุกจังหวัด

ตามที่ สธ. ได้จัดทำโครงการประกวดคำขวัญเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และได้ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างในสังกัด สธ. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด อปท. ส่งคำขวัญเข้าร่วมประกวด โดยให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติราชการ นั้น

สธ. ได้ประกาศผลการตัดสินใจคำขวัญตามโครงการประกวดคำขวัญฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอความร่วมมือสำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน/สจจ. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างของ สธ. และ อปท. ในเขตพื้นที่ ได้ทราบโดยทั่วกัน โดยสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ สธ. ([www.dla.go.th](http://www.dla.go.th)) รายละเอียดปรากฏตามสำเนาประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายอภิสิทธิ์ วรรณตุง)

ผอ.กจ.



ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
เรื่อง ผลการตัดสินประกวดคำขวัญตามโครงการประกวดคำขวัญเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
และต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำโครงการประกวดคำขวัญเพื่อส่งเสริมคุณธรรม  
จริยธรรมและต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และได้ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้  
ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
รวมถึงข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งคำขวัญเข้าร่วมประกวด นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคำขวัญได้พิจารณาคัดเลือกคำขวัญที่มีผู้ส่งเข้าร่วม  
ประกวด จำนวน ๔๖๔ คำขวัญเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการตัดสินคำขวัญที่ได้รับรางวัลตามลำดับ  
ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ

ได้แก่ นายเอนก ชินหงส์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ  
สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ (วิทยานารี) สังกัดกอง  
การศึกษา เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ คำขวัญ คือ  
“ท้องถิ่นทั่วไทย โปร่งใสทั่วทิศ พิชิตคอร์รัปชัน  
สร้างสรรค์สังคมไทย”

รองชนะเลิศอันดับ ๑

ได้แก่ นายอัครอฟ สามัญ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๔  
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุบลบัวขาว จังหวัดนครราชสีมา  
คำขวัญ คือ “คุณธรรมนำจิต สุจริตนำใจ ท้องถิ่นทั่วไทย  
ด้านภัยทุจริต”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

ได้แก่นายอภิชาติ เวทยานุกุล ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ  
สังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก  
คำขวัญ คือ “ท้องถิ่นจะก้าวไกล ขจัดภัยคอร์รัปชัน”

ทั้งนี้ คำขวัญที่ได้รับรางวัลเป็นลิขสิทธิ์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่จะเผยแพร่  
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ ให้ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนรวมถึงประชาชนทราบต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายวิระยุทธ เอี่ยมอำภา)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น